
BORGARRÁÐ 25. janúar 2024: Fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins varðandi kvartanir um 
kynferðislega áreitni á þjónustu- og nýsköpunarsviði - MSS24010208

Hafa komið fram kvartanir um kynferðislega áreitni á þjónustu- og nýsköpunarsviði síðastliðin 
4 ár? Hefur einhver hætt störfum hjá Reykjavíkurborg í tengslum við slíkt mál?


